

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี 2560

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

การที่ดิฉันได้ไปโครงการเมืองอาโอโมรินั้นเป็นโครงการสั้นๆประมาณ 25 วัน ถึงแม้จะไปไม่นานมากนักแต่ตลอดเวลาที่ผ่านไปเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ เป็นประสบการณ์ที่คนที่ไม่ไปทำนั้นถึงจะรู้ว่าเมืองอาโอโมริเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย สงบ ดูเมืองที่ใหม่หลายๆที่ที่เป็นเมืองที่มีมานานแล้ว ดิฉันเพิ่งเคยมาญี่ปุ่นครั้งแรก ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นไปหมดเลย วันแรกที่เดินทางไปถึงทุกคนก็ไปเก็บของบนห้อง ห้องพักที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้นอนได้ 4 คน มีโต๊ะทำงานไว้ให้สำหรับทุกคน มีมุมห้องครัวให้เป็นห้องที่ดีมากๆ หลังจากนั้นก็ได้เดินชมรอบๆมหาวิทยาลัยกับบริเวณใกล้เคียงแถวนั้นๆ วันที่ 3 ได้เดินทางไปปราสาทอิโรซากิเพื่อไปชมสวนซากุระ ตอนที่เดินทางไปถึงดิฉันได้ไปเรียนรู้วิธีการย้อมสีผ้าด้วยครามแบบพื้นเมืองซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของแถบอาโอโมริซึ่งมีประวัติมายาวนาน ได้ไปย้อมสีผ้าเช็ดหน้า สุนัขมากมาย ได้ประดิษฐ์ลายผ้าเช็ดหน้าของเราเอง ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำต่างๆ เสร็จจากการไปย้อมสีได้ไปเยี่ยมชม Nebuta Village เป็นเหมือนการจำลองเทศกาล Nebuta หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปชมตัวปราสาทอิโรซากิ เดินผ่านสวนซากุระ มั่นคงมาก อากาศดีมาก ตอนที่ไปชมตัวปราสาทนั้นได้มีการเอาไปบูรณะทำความสะอาด วันที่ 4 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ Sannai Maruyama ได้เรียนรู้ประวัติการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นสมัยก่อน และดิฉันได้มีการบ้านไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ทำให้ได้พูดคุยภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น แล้วก็ได้เดินทางไปที่วัด Seiryu เยี่ยมชมพระพุทธรูปประจำวัด แล้วได้มีการเปิดให้ชมพระพุทธรูปในหอที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกชม ได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่ วัดที่ญี่ปุ่นเงียบสงบ น่าเลื่อมใสศรัทธา หลังจากนั้นดิฉันได้ไปที่สวนสัตว์แสดงสัตว์น้ำที่ Asamushi Aquarium ได้ไปดูการแสดงโชว์ปลาโลมา น่าตื่นเต้นสุดๆ ปลาโลมาฉลาดแสนรู้มากๆ วันที่ 5 ได้ไปที่อยู่ที่ Shinmachi มาเที่ยวงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดินชมพิพิธภัณฑต่างๆของเทศกาล หลังจากนั้นได้ไปตลาดปลา ของที่ตลาดปลาสดมาก ปลาดิบอร่อยมากๆเลย วันที่ 6 ได้ไปล่องเรือดูธรรมชาติของทะเลสาบ Towada Lake เป็นทะเลสาบที่สวยงาม วิิวทิวทัศน์งดงาม หลังจากนั้นได้ไปเดินเที่ยวชมธรรมชาติที่ลำธาร Oirase Gorge เป็นลำธารที่ใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์มากๆ ได้เดินตามลำธารไปเรื่อยๆ ได้ออกกำลังกายไปในตัว หลังจากวันที่ 6 ดิฉันก็ได้มาเรียนญี่ปุ่นแบบจริงจังในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย เริ่มแรกดิฉันได้เรียนรู้การแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น ได้มีการสอนคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆในภาษาญี่ปุ่น อย่างเช่น พวกคำทักทาย มีบางครั้งในชั่วโมงเรียนก็จะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย สนุกมากๆทำให้พวกเราได้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เราได้เพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นมากขึ้น วิธีการสอนของอาจารย์แต่ละครั้งมีทั้งการเล่าเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ การพูดประกอบเอกสาร การสอนแบบใช้กระดานขาว และยังมีกิจกรรมการชงชาของแท้ของญี่ปุ่น การฝึกเขียนพู่กัน นอกจากนี้ยังมีการซ้อมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นทุกชั่วโมงเรียนเพื่อเตรียมไปร้องให้กับบ้านพักคนชราในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วย ดิฉันได้ร้องเพลงชื่อว่า

にちいろ เป็นเพลงที่เพราะมาก ๆ มีความหมายที่ดี วันที่ได้ไปร้องเพลงให้บ้านพักคนชรา ดิฉันมีความสุขมากแต่ก็มี ความรู้สึกหดหู่ของบรรยากาศบ้านพักคนชรา วันไหนที่ได้มีการเรียนญี่ปุ่นอาจารย์ก็จะให้เขียน ไดอารี่ บอกว่าวันนี้เราทำ อะไรบ้าง มีความรู้สึกยังไง หลังจากนั้นก็เป็นการสอนคำศัพท์เพื่อเตรียมตัวไปฟาร์มสเตย์กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็น คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในบ้านชาวญี่ปุ่น การแนะนำตัว มารยาทในบ้าน รวมถึงการขอความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเช่น การถาม คุณพ่อคุณแม่ว่า "ให้เราช่วยทำอาหารไหม" และพอถึงวันที่ได้ไปฟาร์มสเตย์ ดิฉันตื่นเต้นมากได้ไปลองใช้ชีวิตอยู่แบบคน ญี่ปุ่น ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวเกษตรกรรวมทั้งการได้ไปเด็ดดอกแอปเปิ้ล ได้ลองทำอาหารญี่ปุ่น ได้ทำขนม ญี่ปุ่นที่มีไส้แอปเปิ้ล ได้ไปทำสร้อยคอที่ทำมือเอง ได้ลองชงชา ได้ใส่ชุดกิโมโน เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ๆ ชุดกิโมโนก็เป็น อีกหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเป็นชุดที่สวยงาม การที่เราได้ใส่ชุดกิโมโนแล้วนั้นทำให้ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแล เรา พวกท่านสอนเราให้รู้จักทั้งการใช้ชีวิต ความรัก ดิฉันรู้สึกมีความสุขมาก รู้สึกเสียใจตอนที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแล เรามา และในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเน้นให้เตรียมตัวฟรีเซนต์หัวข้อที่เลือกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอตั้งแต่มา โดยแบ่งเป็น กลุ่มๆ พวกกลุ่มของดิฉันเลือกหัวข้อ "หนึ่งวันของนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น" ดิฉันได้ฝึกพูดรายงานหน้าชั้น ตื่นเต้น มากๆ แต่ก็ได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วย และวันสุดท้ายของการปิดโครงการทุกคนได้รับเกียรติบัตร และมีการรับประทานอาหาร มือสุดท้ายกัน โครงการอาโอโมรินั้นทำให้ดิฉันได้ทำอะไรมากมายหลายอย่าง ทั้งความรู้เรื่องด้านภาษาญี่ปุ่น ความรู้ ด้านวัฒนธรรม ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ไปเห็นสิ่งสวยงามต่างๆของประเทศญี่ปุ่นในเมืองอาโอโมริ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ของคนญี่ปุ่น ได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ สิ่งคัญของความประทับใจในการมาอาโอโมรินั้น คือการได้พบมิตรภาพ ใหม่ๆ ได้พบเจอเพื่อนหลากหลายชาติ ได้พบทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันเอง รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทุกคนที่มีการคอยช่วยเหลือกัน แนะนำ อะไรหลายๆอย่าง ได้ไปเที่ยวกัน กินข้าวด้วยกัน ได้สร้างความทรงจำอะไรหลายๆอย่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็น ประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปอาโอโมริ



